



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศเดินหน้านโยบายสนับสนุนแนวทางของ FAO สู่สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศเดินหน้านโยบายสนับสนุนแนวทางของสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่กำหนดจัดงานวันอาหารโลกปี 2555 ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก” ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ จะหนุนเสริมความเข้มแข็งด้านการผลิตสินค้าการเกษตรให้แก่สหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้จัดงานวันอาหารโลก ปี 2555 โดยใช้หัวข้อว่า "สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก" ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เพื่อทรงเปิดงานและพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวม 4 คน ได้แก่ นางมิสรีปา มาห์จาน (Misripah Marjan) จากประเทศมาเลเซีย, นายโบว์ จิกจิด (Bold Jigjid) จากประเทศมองโกเลีย, นายปาติราชา วิเจโกน บันดารา (Pathiraja Wijekoon Bandara) จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และนางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำ พระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะตัวแทนเกษตรกรจากประเทศไทย ซึ่งได้รับเริ่มโครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ซึ่งในเป็นการปลูกข้าวต้นเดียวโดยใช้แทนแดง ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่และได้ราคาดี และเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของขบวนการสหกรณ์ไทย

“ ปีนี้จะเป็นปีที่ FAO ดำริให้มีงานสหกรณ์เกิดขึ้นควบคู่กับการจัดงาน World Food Day สอดรับกับการที่ UN ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสหกรณ์สากล จึงพุ่งเป้าไปที่อาหารและความมั่นคงของประชาชาติ ผ่านขบวนการสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่มาของสาระสำคัญในการจัดงาน World Food Day ปีนี้ และ FAO จะใช้หัวข้อในการรณรงค์ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชาติ อย่างไรก็ตาม กิจกรรม นโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมรองรับในเรื่องการส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจในการหล่อเลี้ยงชาวโลก โดยการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ผ่านวิธีการสร้างเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรกับสหกรณ์ผู้บริโภค ก็จะใช้ความเข้มแข็งของสหกรณ์เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นี้ เราจะจัดงาน World Food Day ที่หน้าศาลากลางกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ผ่านขบวนการสหกรณ์การเกษตร ซึ่งนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแถลงข่าวการจัดงาน World Food Day ในวันที่ 7 ตุลาคม อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งงาน World Food Day ในปีนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอาหาร รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารคุณภาพจากสหกรณ์และองค์กรต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว